

Số: 101/TB-SYT

Hà Giang, ngày 14 tháng 9 năm 2017

THÔNG BÁO

Về việc thay đổi giao diện trang thông tin điện tử Sở Y tế Hà Giang

Được sự nhất trí của Ban Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hà Giang về việc xây dựng nâng cấp cổng thông tin điện tử của ngành. Để thuận lợi cho công tác lãnh chỉ đạo của ngành và đáp ứng nhu cầu khai thác cập nhật thông tin của tổ chức, cá nhân được thuận tiện. Sở Y tế đã triển khai nâng cấp hoàn thiện các tính năng mới của trang thông tin điện tử của ngành. Vậy Sở Y tế thông báo tới các đơn vị trong toàn ngành và các tổ chức cá nhân được biết về những thay đổi của trang thông tin điện tử như sau:

Kể từ ngày 11/9/2017 phiên bản Website cũ của ngành sẽ được thay thế bằng phiên bản mới với công nghệ mới có độ ổn định và bảo mật cao tìm kiếm truy xuất dữ liệu nhanh chính xác. Kể từ ngày 11/9/2017 các văn bản mới, các tin bài, thông tin của ngành sẽ được cập nhật lên phiên bản mới.

Tên truy cập chính vẫn giữ nguyên như trước không có thay đổi. (<http://www.ytehagiang.org.vn>). Các thông tin dữ liệu cũ trước đây được duy trì trên menu phiên bản cũ. Các đơn vị, tổ chức cá nhân có nhu cầu khai thác truy nhập vào menu (**Phiên bản cũ**) trên menu để tìm kiếm khai thác.

Mục văn bản được nâng cấp chỉnh sửa để thuận tiện và dễ tra cứu hơn. Các văn bản được chia theo từng thể loại mục tìm kiếm được thể hiện trên menu bên góc phải. Việc quy định chế độ truy cập trang Website của Sở đối với các đơn vị vẫn thực hiện theo Quyết định số 1575/QĐ-SYT ngày 01/10/2010 của Sở Y tế về việc Quy định tổ chức hoạt động và quản lý trang tin điện tử của Sở Y tế Hà Giang trên internet.

Trong quá trình thực hiện có vướng mắc, liên hệ với đồng chí: Tạ Văn Khương - Văn Phòng Sở Y tế điện thoại: DĐ 0987 443 995 địa chỉ mail: tvkhuong.syt@hagiang.gov.vn để được giải đáp.

Sở Y tế yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc để không làm ảnh hưởng đến việc lãnh đạo, chỉ đạo của ngành và đơn vị. /.

Nơi nhận:

- Các đơn vị trực thuộc;
- BGĐ, Các Phòng thuộc Sở ;
- Website ngành;
- Lưu VT, VP.



Đặng Văn Huynh